



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมางานโครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัดทำแผนการจัดจ้างเหมางานโครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๗ และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมางานโครงการปรับปรุงรั้ว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เข้มทอง คำภูแสน

(นายเข้มทอง คำภูแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมากงานโครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน (M๖๗๐๓๐๐๐๔๕๖๔) ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๗๐๓๐๐๐๗๕๕๓	โครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	๑๖๖,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๗

(นางฉวีพร ไชยศรี) (ชื่อจริง)

เจ้าพนักงานกายใจและสัญญาจ้างงาน รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

ที่ สน ๗๗๖๐๒/๑๒

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๗ และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมางานโครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมางานโครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดังกล่าว

ราวดี เจริญไชย

(นางราวดี เจริญไชย)

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ